
Fundur haldinn í húsakynnum ÍSÍ þann 11.2.2024 kl. 20:15 

Fundinn sátu: Magnús formaður, Gunnar meðstjórnandi, Mia aðalmaður (á TEAMS), Raj 

aðalmaður, Andri Jóns sem varamaður og Selma starfsmaður  

1. Samþykkt fundargerða 

Farið yfir fundagerð fyrra funda og gefa samþykki fyrir birtingu. 

2. Dagskrá ársþings 

Farið yfir dagskrá ársþingsins og hvaða undirbúningsvinna væri óunnin. 

3. Árshátíð 

Selma upplýsti um stöðu árshátíðar. 45 sæti eru þegar tekin en enn pláss fyrir 10-12 

4. Áætlun 2024 

Ársreikningur 2023 hefur verið lagður fram og niðurstaða er tap uppá 5,4 milljónir króna. 

Meginverkefni fundar var því að endurskoða kostnað. 

Niðurstaða áætlunar 2024 sem lögð verður fyrir tennisþing er hagnaður uppá uþb 200 þúsund 

krónur. Stærsta breyting frá 2023 er að verkefnum fækkar og samið hefur verið um fastan 

kostnað við mót innanlands. 

5. Önnur mál 

Stjórn upplýst um að því miður hefur ekki náðst að funda í afreksnefnd vegna afreksþjálfunar 

unglinga.  

Fundi slitið 22:40 

 


